



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันจันทร์ที่ 26 วันอังคารที่ 27 วันพุธที่ 28 และวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวม 4 วัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (ช่วงเช้า) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอแจ้งรายละเอียดการแต่งกาย กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิตไว้ดังนี้

รายละเอียด	การแต่งกายของบัณฑิต	การแต่งกายของมหาบัณฑิต
1. วันฝึกซ้อมย่อย ณ คณะต่างๆ	1.1 ให้แต่งกายตามที่คณะกำหนด	1.1 ให้แต่งกายตามที่คณะกำหนด
2. วันฝึกซ้อมย่อยรวม อาคาร มงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	2.1 บัณฑิตชาย ให้แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวผูกเนคไท สีม่วง(ของมหาวิทยาลัย) กางเกงขายาวสี กรมท่าทรงสุภาพ(ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เด็ดขาด) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มี ลวดลายฉลุและเครื่องประดับมันวาว หาก บัณฑิตที่รับราชการทหาร ดำรงหรือว่าที่ร้อย ตรีให้นำกระบี่มาคาดฝึกซ้อมด้วย 2.2 บัณฑิตหญิง ให้แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นไม่รัดรูป กระโปรงสีกรมท่า สวมครุยปริญญาทับ เครื่องแต่งกาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลายฉลุและเครื่องประดับมันวาว	2.1 มหาบัณฑิตชาย ให้แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวผูกเนคไท สีม่วง(ของมหาวิทยาลัย) กางเกงขายาวสีกรมท่า ทรงสุภาพ(ห้ามสวมกางเกงยีนส์เด็ดขาด) สวม ครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลายฉลุและ เครื่องประดับมันวาว หากมหาบัณฑิตที่รับ ราชการทหาร ดำรงหรือว่าที่ร้อยตรีให้นำกระบี่ มาคาดฝึกซ้อมด้วย 2.2 มหาบัณฑิตหญิง ให้แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นไม่รัดรูป กระโปรงสีกรมท่า สวมครุยปริญญาทับ เครื่องแต่งกาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลายฉลุและเครื่องประดับมันวาว

รายละเอียด	การแต่งกายของบัณฑิต	การแต่งกายของมหาบัณฑิต
<p>3. วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p>	<p>3.1 <u>บัณฑิตชาย</u></p> <p>3.1.1 <u>บัณฑิตชายที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ</u> ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย</p> <p>3.1.2 <u>บัณฑิตชายที่รับราชการทหาร ตำรวจ หรือว่าที่ร้อยตรี</u> ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด คาคกระบี่ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย</p> <p>3.1.3 <u>บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี หรือพนักงานของรัฐ</u> ให้แต่งกายสวมกางเกงขายาวสีขาวยาวและสวมเสื้อราชประแตน(แบบเช่นเดียวกับชุดข้าราชการชายปกติขาว)มีแผงคอตามแบบสีประจำมหาวิทยาลัยและประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะสีเงินขนาดความสูง 3.5 ซม.ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง ใช้กระดุมมหาวิทยาลัยสีเงินเป็นกระดุมเสื้อ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย สวมรองเท้านักกีฬาไม่มีลวดลายลู่หรือเหล็กหรือโลหะมันวาว ห้ามสวมแหวน กำไลข้อมือ นาฬิกาข้อมือ ต่างหู โดยเด็ดขาด</p> <p>3.2 <u>บัณฑิตหญิง</u></p> <p>3.2.1 <u>บัณฑิตหญิงที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ</u> ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย</p>	<p>3.1 <u>มหาบัณฑิตชาย</u></p> <p>3.1.1 <u>มหาบัณฑิตชายที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ</u> ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย</p> <p>3.1.2 <u>มหาบัณฑิตชายที่รับราชการทหาร ตำรวจ หรือว่าที่ร้อยตรี</u> ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด คาคกระบี่ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย</p> <p>3.1.3 <u>มหาบัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี หรือพนักงานของรัฐ</u> ให้แต่งกายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีม่วง(ของมหาวิทยาลัย)สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพสีเดียวกับเสื้อสูท สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย สวมรองเท้านักกีฬาไม่มีลวดลายลู่หรือเหล็กหรือโลหะมันวาว ห้ามสวมแหวน กำไลข้อมือ นาฬิกาข้อมือ ต่างหู โดยเด็ดขาด</p> <p>3.2 <u>มหาบัณฑิตหญิง</u></p> <p>3.2.1 <u>มหาบัณฑิตหญิงที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ</u> ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย</p>

รายละเอียด	การแต่งกายของบัณฑิต	การแต่งกายของมหาบัณฑิต
	<p>3.2.2 บัณฑิตหญิงที่รับราชการทหาร ตำรวจ หรือว่าที่ร้อยตรี ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย</p> <p>3.2.3 บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี หรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายชุดนักศึกษาตามปกติเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้น ไม่รัดรูปรัดกระดุมคอเสื้อ กระโปรง สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป และมีความยาวคลุมเข่า สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงน่องยาวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลายและเครื่องประดับม้นวาว ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย ห้ามสวมแหวน กำไลข้อมือ นาฬิกาข้อมือ ต่างหู โดยเด็ดขาด</p> <p>3.2.4 บัณฑิตหญิงที่มีครรภ์ สวมเสื้อสีขาวเกลี้ยง ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้ นอกกระโปรง กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูปและความยาวคลุมเข่า ชายเสมอกัน สวมถุงน่องยาวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย และเครื่องประดับม้นวาว สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย ห้ามสวมแหวน กำไลข้อมือ นาฬิกาข้อมือ ต่างหู โดยเด็ดขาด</p>	<p>3.2.2 มหาบัณฑิตหญิงที่รับราชการทหาร ตำรวจ หรือว่าที่ร้อยตรี ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย</p> <p>3.2.3 มหาบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี หรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูปสวมทับด้วยสูทสีกรมท่า กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูปมีความยาวคลุมเข่า สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงน่องยาวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลายและเครื่องประดับม้นวาว ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย ห้ามสวมแหวน กำไลข้อมือ นาฬิกาข้อมือ ต่างหู โดยเด็ดขาด</p> <p>3.2.4 มหาบัณฑิตหญิงที่มีครรภ์ สวมเสื้อสีขาวเกลี้ยง ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้ นอกกระโปรง สวมทับด้วยสูทสีกรมท่าแบบปล่อยเอว กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป มีความยาวคลุมเข่า ชายเสมอกันสีเดียวกับสูท สวมถุงน่องยาวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย และเครื่องประดับม้นวาว สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย ห้ามสวมแหวน กำไลข้อมือ นาฬิกาข้อมือ ต่างหู โดยเด็ดขาด</p>

บัณฑิตและมหาบัณฑิตต้องปฏิบัติตามประกาศและกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งต้องผ่านการฝึกซ้อมย่อยที่คณะ การฝึกซ้อมย่อยรวมและการฝึกซ้อมใหญ่ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศ ณ วันที่ 90 สิงหาคม พ.ศ. 2555


(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร